



■■ บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ หรือ NDR ไม่หยุดนิ่ง เดินหน้าขยายตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยหลังจากที่ผ่านมาได้มีการศึกษาตลาดยางรถจักรยานยนต์ในประเทศเกาหลีใต้และได้สังเกตเห็นถึงศักยภาพของตลาดที่มีมาร์จินสูง งานนี้หัวเรือใหญ่ “ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิณิชชา” กรรมการผู้จัดการ จึงไม่รอช้า พร้อมเดินหน้าเริ่มทำการตลาดทันที งานนี้จะเป็นการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจและเสริมฐานรายได้ของบริษัทให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวแน่นอนค่าา...■■ บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น (CSS) มีข่าวดีออกมาเป็นระยะๆ โดยเฉพาะครึ่งปีแรกที่ผ่านมางานพาเหรดเข้างานล้มมือ ส่วนช่วงที่เหลือของปีนี้สัญญาณงานยังมีให้ลุ้นอีกเพียบ เพราะ “สมพงษ์ กังสวิวัฒน์” เดินหน้าจัดเต็มไม่แพ้ครึ่งปีแรกแบบเต็มเหนี่ยว...ทรงตั้งแต่นั้นปียันท้ายปีอย่างนี้ทำเอาแฟนคลับกำลังใจมาเต็มร้อย!!...■■ มีดีมากกว่าความอร่อย สำหรับ บมจ.ศรีนาพาพร มาร์เก็ตติ้ง (SNNP) ผู้นำผลิตภัณฑ์



ชัยสิทธิ์  
สัมฤทธิวิณิชชา



วิวรรธน์  
ไกรพิสิทธิ์กุล

เครื่องดื่ม และขนมขบเคี้ยว ผลงานครึ่งปีแรกกวาดรายได้ไปกว่า 2,312 ล้านบาท พร้อมกับประเมินแนวโน้มครึ่งปีหลัง ยังอีกคึกไม่เบา เพราะแนวโน้มธุรกิจทั้งในประเทศ และต่างประเทศ น่าจะเติบโตมากกว่า 5% จากปีก่อน แถมยังได้แรงหนุนจากการออกสินค้าใหม่ๆ ผันกับพันธมิตรทางธุรกิจเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ สนับสนุนยอดขายโตแรง งานนี้ ขอปรบมือรัวๆ ให้กับซีโอคนเก่งอย่าง “วิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล” ที่ทุ่มเทอย่างสุดกำลัง เพื่อผลักดันการเติบโต และสร้างผลตอบแทนดีๆ ให้กับผู้ถือหุ้นแบบนี้ ใครยังไม่มีหุ้นติดพอร์ตไว้ ระวังจะตกขบวนเฮงๆ รวยๆ กันนะคร้าบ!...■■ MICRO โซลิวชันสร้างผลกำไรเติบโตต่อเนื่องในไตรมาส 2 “วิศาลท์ บุณสันติกุล” กรรมการผู้จัดการ บมจ.ไมโครลิซซิ่ง ผู้นำทัพองค์กร บุกขยายสาขารองรับการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อกว่า 30% จนได้รับคัดเลือกเข้าคำนวณดัชนีระดับสากล FTSE Micro Cap ซึ่งคัดเลือกโดยองค์กรระดับโลกอย่าง FTSE Russell ประกาศรายชื่อหุ้นที่ได้รับคัดเลือกเข้าดัชนี รอบการรีวิวล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา มีผลวันที่ 17 กันยายน 2564 จากการเปิดเผยในบทวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสินซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงหุ้นที่มีพื้นฐานแข็งแกร่งฐานะทางการเงินมีความมั่นคง ส่งผลให้หุ้น MICRO ได้รับความสนใจจากนักลงทุนสถาบันและกองทุนชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ทำให้เกิดสภาพคล่องในการซื้อขายที่น่าสนใจต่อการลงทุนเพิ่มมากขึ้น...■■

**เยาวลักษณ์ สมจิตรสกุล**